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‘อ านวย’เผย’ ไทย-จีน’ จ่อเซ็น MOU  ขาย’ข้าว – ยางพารา’ล็อตใหม่ 

 

 

6 พ.ค.58 นายอ านวย ปะตเิส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.) ตนจะ
เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามในข้อตกลง หรือเอ็มโอยู ในเรื่องของสัมพันธภาพไทย - จีน 40 ปี โดย
ไทยจะซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีน ส่วนประเทศจีนนั้นเบื้องต้นยืนยนัว่า จะซื้อสินค้าเกษตรจากไทย ได้แก่ ข้าว 2 ล้านตัน 
และยางพาราอีก 2 แสนตัน ในราคาพิเศษ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด เพือ่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันท้ังสองประเทศ โดยยืนยัน
ว่าการท าสญัญาไทยจะไม่เสียเปรยีบอย่างแน่นอน 
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เลาะรัว้เกษตร : ต้องเตรียมพร้อมรับมือ 

 เลาะรั้วเกษตรสัปดาห์นี้ มาติดตามการท างานในช่วงสัปดาห์ที่ผา่นมา ก่อนหยุดยาวหลายวันต่อกัน มาเริ่มจากกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีน าโดยท่าน อธิบดี โอภาส กลั่นบุศย์ เดินหน้าแกป้ัญหาปากท้องตามแนวนโยบายขอรัฐบาล ให้กับ

ประชาชนในย่านมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ด้วยการเปดิขายข้าวแกงราคาถูก เริ่มต้นที่จานละ 10 บาท ซึ่งใช้พื้นที่ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีขาย จะแซ่บ หรือไม ่ ต้องไปชิมเอง แต่เท่าท่ีแอบไปชิมดู ต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆ ที่

ส าคัญ วันเปดิงาน “เชฟโอภาส”ลงทุนวาดลวดลายปรุงอาหารด้วยตวัเองหละขอรับ ใครไปใกล้ๆ  แถวนั้นก็เข้าไปรับประทาน

อาหารกันได้ เพราะนอกจากจะมอีาหารให้รับประทานยังสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ที่เปน็ผลผลติของสหกรณ์ กัน

ได้มากมาย ท้ังข้าว ท้ังไข่ และสินค้าจิปาถะ ท่ีผลิตโดยพี่น้องชาวสหกรณ์ ท่ีน ามาฝากขาย นอกจากจะได้อิ่มอร่อยยังได้ช่วย

เกษตรกรไปในตัวด้วยครับ 

 แวะมาดูการเดินหน้าแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรฯอีกเรื่องที่เป็นเรื่องดี โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตร จากหลาย

เรื่องที่ยัง ล่าช้าก็ยังมีเรื่องดีๆ  โดยกระทรวงเกษตรฯได้ใช้พื้นที่คลองบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาลจัดงาน

เทศกาลผักและผลไมไ้ทยคณุภาพ ซึ่งได้เริม่ต้นข้ึนแล้วตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ยาวไปจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2558   โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการเปิดงาน   โดยการจัดงานครั้งน้ีถือเป็นการ

ส่งเสริมให้ประชาชน ได้บรโิภคผักและผลไม้ ตลอดจนสินค้าเกษตรทีน่ ามาขายอย่างเป็นธรรม ขณะเดยีวกัน ยังเป็นการ

สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรและชาวสหกรณ์เจ้าของสวนผักและผลไม ้ได้มีช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตของตนเองสูผู่้บรโิภค

โดยตรง อ้าวใครต้องการของดีราคาถูก ก็เชิญแวะเวียนกันไปจับจ่ายกันนะครับ เพราะของเขาดีจริงๆ อร่อยและถูกอย่างน้ี มีท่ี

ไหน หละครับ  

 และที่ส าคัญ นอกจากจะไดซ้ื้อผักและผลไม้ราคาถูกแล้ว หากประชาชนท่านใดสนใจ จะเริม่ต้นอยากเป็นเกษตรกร

ชาวสวน งานนี้ยังมีกิ่งพันธุ์ผลไม้ และพันธุ์ไม้จ าหน่าย โดยมีเกษตรกรเจ้าของสวนน ามาขายกันมากมาย งานนี้พ่ีๆ เขาใจดี 

อยากปลูกอะไร เขาแนะน าให้ได้ แถมยังมีการสาธิตการแปรรปูผักและผลไม้ให้ได้ชมกันอีกด้วย หากยงัไม่พอใจ ยังเปิดโอกาส

ให้ผู้สนใจ อยากเรียนการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ เขายังเปิดสอนให้ด้วย ไม่ต้องกลัวว่า จะไมไ่ด้อะไรกลับบ้านลองแวะ

ไปดูอาจปิ๊งไอเดีย ในการเดินหน้าสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกทาง 

 เลาะมาดูอีกเรื่องที่ใกล้สู่ฤดูการท านาท่ีจะมาถึง อีกไม่กี่วันก็จะถึงการเริม่ต้น หลังวันแรกนาขวัญในสัปดาห์หน้า โดย

ในส่วนกรมการขา้ว ก็ได้จดัเตรียมพร้อมเรื่องเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธุ์ดไีวส้่วนหน่ึง ถึงแม้ไม่เต็มร้อย แต่ท่านรัฐมนตรี “ปีติพงศ์ พ่ึง

บุญ ณ อยุธยา”ก็มีแนวคิด จากนีไ้ปจะให้กรมการข้าวเดินหน้าผลติเมล็ดพันธ์ุคณุภาพ เพื่อผลิตขา้วส่งออกรายใหญ่ของโลกให้

ได้ ในปี 2562 กันดู แม้ไม่มีอะไรคบืหน้าแต่ก็ถือว่ายังดีที่ได้คิดจะท า เพราะที่ผา่นมาต้องบอกว่ากรมนี้ เขาเงียบจริงๆ  
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 มาถึงเรื่องสุดท้าย ท่ีคนถามมามากว่า ของดีราคาถูกมีท่ีไหนค าตอบก็ กระทรวงเกษตรฯนี้แหละครับ โดยเฉพาะ

ยางพารา ตอนนี้มีวี่แววว่าจะถูกแสนถูกลงไปอีก เพราะเข้ามาถึงฤดกูารเปิดกรีดยางแล้ว ทางรัฐบาลชุดนี้ที่มี พ่ีท่าน“อ านวย 

ปะติเส” ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องยางท้ังระบบ ยังไม่เดินหน้าเทา่ที่ควรจะเป็นเพราะวันน้ี เห็นแตท่่านเดินหาแนวร่วมที่ใช้

เดินหน้าโครงการมลูภณัฑ์กันชนตอ่ แต่พอพูดท่ีเวทีไหน เกษตรกรเขาก็สวนกลับทุกเวทีว่ามันไมด่ีหรอก“พี่นวย”  โดยเฉพาะ

กลุ่มก้อนแกนน าเกษตรกรคนท่ีเคยหนุนเต็มที่วันนี้กต็ีตัวออกห่างไปทุกทีเพราะเห็นความดีที่ท่านท า ไม่เช่ือลองถามคนข้างๆ

ท่านดูก็แล้วกัน ไม่อยากอธิบายกนัมากว่า มันเป็นอย่างไร เพราะถึงวันน้ี ยางยังคงค้างในสต๊อกเช่นเดมิ 4 แสนตัน ไมรู่้จะอั้นไว้

ขายชาติไหน  ยังไงช่วยหาทางออกที เพราะหากไม่เตรียมการอะไรสักอย่างวันนี้ อีกไม่นานเกษตรกรคงทนไม่ไหว แน่ๆ  ยังไง

ท่านนายกฯช่วยทีนะขอรับ สงสารชาวสวนยางเถอะ 

 

ราชด าเนิน 
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โวยไม้ยางพาราราคาตก แถมเกาหลีหลอกลงทุนรบัซื้อถูก 

 ธุรกิจไมย้างพาราโวยซัพพลายไม้ยางล้นราคาตก นักลงทุนสนใจสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแตต่ิดปญัหาประชาชนในพ้ืนท่ี

ต่อต้าน สายส่งไม่รองรับ และรอแก้ไขผังเมืองใหม่ จี้ ก.พลังงานช่วยแก้ไข ล่าสดุเจอนักลงทุนเกาหลีใตห้ลอกเสนอราคารับซื้อ

ไม้วูดพาลเลตราคาสูง แต่พอลงทุนซื้อเครื่องจักรเป็น 1,000 ล้าน บ. กลับกดราคารับซื้อแบบขาดทุน 

 นายสุทิน พรชัยสรุีย์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจไมย้างพาราไทย เปิดเผย "ประชาชาติธรุกิจ" ว่า ปัจจุบันปริมาณ

ไม้ยางพาราทีล่้นระบบแตไ่มส่ามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากติดปญัหา 3 ประเด็น คือ 1) 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อต้านโรงไฟฟ้าทุกประเภท 2) ปัญหาสายส่งของระบบจ าหน่ายไม่พอรองรบั แม้วา่จะมีการท าหนังสือขอ

ผลิตไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (กฟภ.) แตไ่ม่มกีารรับรองโครงการ

ในช่วงที่ผ่านมา 3) ผังเมืองใหมร่ะบุว่าไมส่ามารถสรา้งโรงไฟฟ้าทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัด

นครศรีธรรมราช ท าให้ไมส่ามารถพัฒนาโครงการได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างแก้ไขผังเมืองเพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เวลานาน ซึ่ง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหา 

 นอกจากน้ี ผู้ประกอบการไม้ยางยงัเจอปัญหาจากนโยบายให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไลต่ัดไม้ยางทิ้ง และจูงใจด้วย

การชดเชยเพิ่มจากกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จากเดมิที่ราคา 16,000 บาท/ตัน ปรับเพิ่มเป็น 26,000 บาท/ตัน ส่งผล

ให้ปริมาณไมย้างล้นตลาดและถูกกดราคารับซื้อหน้าโรงงานจากเดมิที่เคยรับซื้ออยู่ที่ 900 บาท/ตัน มาอยู่ท่ีราคา 330 บาท/

ตัน ล่าสดุในกลุ่มไม้ยางพารายังเจอปัญหาการส่งออก "วูดพาลเลต" หรือการน าไม้มาอดัเมด็ ส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อไปยัง

ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากก่อนหน้าน้ีมีนักลงทุนมาน าเสนอรับซื้อที ่175 เหรียญสหรัฐ/ตัน ถือเป็นราคาที่ดี จึงตัดสินใจสั่งซื้อ

เครื่องจักรเพิม่รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อผา่นไป 8 เดือน กลับกดราคารับซื้อเหลือเพียง 110-120 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

ซึ่งเป็นราคาขายแบบขาดทุน จึงไม่มีใครสนใจผลิตเพื่อส่งออก 

 "การผลติไฟฟ้าจากชีวมวลในพื้นที่มีศักยภาพสูงมาก แต่ก็มีปญัหามากมายในช่วงที่ผ่านมา ไมม่ีหน่วยงานใดเข้ามา

แก้ปัญหาให้ ควรท าความเข้าใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายว่า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไมไ่ดส้่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในเมื่อภายในประเทศสามารถผลติเศษไม้ได้มากก็ควรส่งเสริมใหม้ีการใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น" 

 นายสุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนหนา้นี้ภายในสมาคมธรุกิจไม้ยางพาราพยายามจะส่งออกวูดพาลเลตไปยังประเทศอ่ืนๆ 

ที่นอกเหนือจากเกาหลีใต้ แต่ต้องเจอมาตรการกีดกันทางการคา้ เพราะในบางประเทศก าหนดว่า ผูส้่งออกไม้ยางจะต้องมี

ภาครัฐรับรองว่าภายในประเทศมกีารปลูกไม้ยั่งยืนและมีการทดแทน แต่ส าหรบัประเทศไทยไม่มหีน่วยงานใดรับผดิชอบรับรอง

ให้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้น าเสนอประเด็นปัญหานีไ้ปท่ีส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) แต่ยังไมม่ีการพิจารณา 

และหากเกี่ยวข้องกับการค้าระหวา่งประเทศอาจจะต้องมีกระทรวงพาณิชย์มาดูแลในเรื่องดังกล่าวด้ว 
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 นอกจากน้ีต้องการให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ออกระเบยีบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน

ส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งที่กระทรวงพลังงานได้ก าหนดสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้า

รูปแบบ Feed in Tariff หรือ FiT เรียบร้อยแล้ว และเป็นอัตราที่จูงใจให้ลงทุนคือท่ีก าลังผลติติดตั้งน้อยกว่า 1 เมกะวัตต์ 

ราคา 5.99 บาท/หน่วย ก าลังผลติมากกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.41 บาท/หน่วย และก าลังผลิตมากกว่า 3 เมกะวัตต์ ราคา 

4.69 บาท/หน่วย แต่จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น จึงไม่เกดิการลงทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์

www.facebook.com/PrachachatOnline 

ทวิตเตอร์ @prachachat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/PrachachatOnline


 

 

 

ส่งออกไทยไปจีนทรุดต่อเนื่อง  

ไตรมาสแรกติดลบ 14%/สภาหอฯชี้สาเหตุท าวูบ 

 

    ส่งออกจีนทรุด ส่งผลส่งออกไทยไปจีนแย่ตาม ไตรมาสแรกติดลบกว่า 14% มันส าปะหลัง ยางพารา เคมภีัณฑต์ัวเลขแดง
ทุกลุ่ม เอกชนช้ีเหตุยางรถยนต์จีนถูกสหรัฐฯใช้มาตรการเอดี ส่งผลน าเข้ายางวัตถุดิบจากไทยไปผลิตส่งออกลดลง ขณะน้ ามัน
โลกถูกลง น าเข้ามันส าปะหลังผลติเอทานอลวูบตาม เอกชนช้ีแนวโน้มส่งออกไทยลดลงต่อเนื่องจากลงทุนต่างชาติย้ายออก 
    

  ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเผยถึงการค้า
ระหว่างประเทศของจีนในเดือนมนีาคม 2558 ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า 1.76 ล้านล้าน
หยวน (286.6 พันล้านดอลลารส์หรัฐฯ) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามติดต่อกันของปีนี้ จากก่อนหน้าน้ีในเดือนมกราคม และ
กุมภาพันธ์ลดลง 11.3 และ 10.8% ตามล าดบั ขณะที่ช่วงไตรมาสที่ 1/2558 การค้าระหว่างประเทศของจีนลดลง 6% โดยมี
มูลค่า 5.54 ล้านลา้นหยวน  โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 4.9% และการน าเข้าลดลง 17.3% 

ทั้งนี้ในไตรมาสแรกของปี 2558 ยุโรปเป็นคูค่้าอันดับ 1 ของจีน โดยมูลค่าการค้าลดลง 2.1% สหรัฐอเมริกาเป็นคูค่้าอันดับ 2 

มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 3.2% ตามดว้ยญี่ปุ่น มูลคา่การค้าลดลง 11% โดยโฆษกของกรมศุลกากรจีนให้เหตุผลของการค้าระหว่าง

ประเทศของจีนท่ีลดลงว่า เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ียับคงอ่อนแอ และความกดดันเศรษฐกิจในประเทศจีน

ก าลังค่อย ๆฟื้นตัว ประกอบกับช่วงวันหยุดตรุษจีนของปีนี้ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้บริษัทและโรงงานหลายแห่งต้องปิด 
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 ท าการเป็นสัปดาห์ ในขณะที่วันตรุษจีนของปีท่ีผ่านมาตรงกับเดือนมกราคม ท าให้ต้องเปรียบเทียบกบัฐานค านวณ

ตัวเลขท่ีสูงกว่า  อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของปีนี้จีนยังเกินดุลการค้าถึง 755.3 ล้านหยวน 

 จากการตรวจสอบข้อมลูของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.)จีนยังเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ

ไทย โดยมีมลูค่าการค้า (ส่งออก+น าเข้า)ระหว่างกัน 1.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 0.61% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกมูลค่า 5.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 14.4% น าเข้ามูลค่า 9.72 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.8% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าจีน 4.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ส าหรับสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปจีนประกอบด้วย เม็ดพลาสติก, ผลิตภณัฑม์ันส าปะหลัง, ยางพารา, เครื่อง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และเคมีภณัฑ์ โดยมลูค่าการส่งออกไปจีนของแต่ละสินค้า -2.01, -11.32, -43.42, 

+3.19  และ -29.72% ตามล าดับ 

 นายบัณฑรู  วงศ์สีลโชติ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกจิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณี

ผลิตภณัฑ์ยางพาราของไทยส่งออกไปจีนลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปีนี้น้ัน มีปัจจัยส าคัญจาก

ก่อนหน้าน้ีสหรัฐฯได้ใช้มาตรการตอ่ต้านการทุ่มตลาด(เอดี)สินคา้ยางรถยนต์จากจีน มีผลให้จีนน าเข้ายางพาราจากไทยลดลง 

ส่วนกรณีผลิตภณัฑม์ันส าหลังที่จนีเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่จากไทยเพือ่ไปผลิตเอทานอล  แต่เวลานีไ้ดร้บัผลกระทบจากราคา

น้ ามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลง และถูกกว่าเอทานอล ท าให้ชาวจนีหันไปใช้น้ ามันเพิ่มขึ้น 

 "ในทางกลับกันในไตรมาสแรกของปีนี้ไทยมีการน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น ท่ีเห็นชัดเจนคือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน

บ้านท่ีมูลค่าเพิม่ขึ้นถึง 26% เพราะเราไม่มสีินค้าท่ีแข่งกับเขาได้ เนือ่งจากในปี 2554 ท่ีเกิดน้ าท่วมใหญ่ มีบริษัทต่างชาตเิกือบ 

1 หมื่นบริษัทที่ย้ายออกจากไทย ในจ านวนนี้เป็นญี่ปุ่นกว่า 7 พันบรษิัท เช่นโตชิบา ปิดโรงงานท่ีไทยไปเปิดที่ฟิลิปปินส์ และ

ปัจจุบันการส่งออกของไทยส่วนใหญ่มาจากการลงทุนของต่างชาติ ในลักษณะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนในหลายประเทศ  เมื่อ

เขาปิดโรงงานท่ีไทย การส่งออกของเราก็จะกระทบเช่นในปัจจุบัน" 

 

 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 3,050  วันท่ี   7 -  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  

#ThanOnline #ThanTalk #Thansettakij #ฐานเศรษฐกิจ   



 

 

 

สกู๊ปพิเศษ สกก.เมืองนราธิวาส จ ากัด ก้าวส าเร็จ...การท าธุรกิจรวบรวมยางแผ่น 

 

 ความเสยีสละ ของคณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจดัการสหกรณ์ ถือเป็นฟันเฟืองส าคัญตัวหนึ่ง ในการ

ขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณส์ู่ความเขม้แข็ง และสิ่งส าคัญ คือ การเป็นที่พ่ึงของมวลสมาชิก สามารถกินดอียู่ดี มีอาชีพท่ีมั่นคง 

 เช่นเดียวกับ สหกรณ์การเกษตรเมอืงนราธิวาส จ ากัด ท่ีมุ่งมั่นแก้ปญัหาปากท้องของสมาชิก โดยการด าเนินธุรกิจ

รวบรวมยางแผ่นดิบ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการบรหิารงาน จากเริ่มต้นเพียง 2 ปีกว่า แต่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง 

 สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2516 ด าเนินธุรกิจสินเช่ือ และธรุกิจจ าน่าย

สินค้าเกษตร เพื่อบริการสมาชิกท่ีมีอยู่ในปัจจุบันถึง 1,489 คน โดยสมาชิกสหกรณส์่วนใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ การปลูก

ยางพารา แต่ได้รับผลกระทบจากการจ าหน่ายน้ ายางให้แก่พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น ถูกเอารัดเอาเปรยีบ ได้รบัราคาทีไ่ม่เป็น

ธรรม ถูกโกงตาช่ัง และต้องเสียค่าพาหนะในการบรรทุกยางไปจ าหนา่ย จากปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก ท าให้

คณะกรรมการด าเนินการ และฝา่ยจัดการสหกรณ์ฯ จึงปรึกษาหารอื พร้อมมีนโยบายในการช่วยเหลอืสมาชิก โดยการเปดิ 

“ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ” 

 สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินธุรกิจในรูปแบบเครือข่าย คือ สหกรณฯ์ เป็นผู้ออกทุนให้กับเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมี

ประสบการณ์รับซื้อน้ ายาง เป็นศนูย์กลางในการรวบรวมยางแผ่นดบิสมาชิกรายอื่นๆ และน าส่งสหกรณ์ฯ เพื่อลงบัญชี โดยทาง

สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนในการร่วมด าเนินธุรกจิ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะมีรถกระบะ และรถบรรทุก 6 ลอ้ คอยบริการอ านวย

ความสะดวกในการขนส่งยางแผ่นดิบ ตกวันละ 10 ตัน หากเป็นช่วงที่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นช่วงที ่

http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99
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น้ ายางออกมาก ก็จะรวบรวมยางแผ่นดิบได้ปรมิาณมากกว่า 10 ตัน/วัน ปัจจุบันสหกรณฯ์ ส่งจ าหนา่ยยางแผ่นดิบให้กับบริษัท 

บริดจสโตน เนเชอรัล รบัเบอร์ (ประเทศไทย) สาขาหาดใหญ่ เป็นหลัก 

ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ ของสหกรณ์ฯ เมื่อหักค่าใช้จ่ายต้นทุน สามารถสร้างก าไรปีละ 500,000 กว่าบาท เพราะ

สหกรณ์ฯ ได้เข้าไปพยุงราคา และแทรกแซงราคาท่ีพ่อค้าคนกลางรับซ้ือราคาถูก ในราคาท่ียุติธรรม ใช้ตาชั่งที่ได้

มาตรฐาน และให้บริการรับซ้ือถึงบ้านสมาชกิ 

 นางสาวสุชนิี เด่นสันติกลุ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จ ากัด กล่าวว่า การด าเนินธรุกิจรวบรวม

ยางแผ่นดิบของสหกรณ์ฯ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จากกระบะ 1 คัน เร่ขายพ่อค้าในท้องถิ่น หรือบริษัทในท้องถิ่น จน

เติบโตสามารถซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเพ่ิม เพ่ือสามารถขนส่งยางแผ่นดิบส่งจ าหน่ายบริษัทใหญ่ๆ ซ่ึงการก้าวเดินของธุรกิจ

รวบรวมยางแผ่นดิบสู่ความส าเร็จ ส่วนส าคัญคือ สมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือ และไว้วางใจในการร่วมด าเนินธุรกิจกับ

สหกรณ์ฯ ประกอบกับคณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ยึดหลักการบริหารงาน เน้นความซื่อสัตย์ มี

ความจริงใจ เสียสละ เพ่ือน าพาสหกรณ์สู่ความเจริญ ส่งเสริมให้สมาชกิมีความอยู่ดีกินดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
สกย. ไฟเขียว ยัน สนับสนนุรับรองไม้ยางพารา ทางกรมส่งเสริมการคา้ ระหวา่ง ไทยและญ่ีปุ่น 
เจรจามาตรการส่งออก – น าเข้า วูด้พาเลท เพ่ือผลติพลังงานไฟฟ้าชีวมวล 
 

 

 
กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
 
          เมื่อเร็วๆ นี้ สกย. ร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดตลาดการแปรรปูเศษไมย้างอย่างถูกต้องในทุกกระบวนการ หวังสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางท่ีโค่นยางท้ิง รวมทั้ง สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกวัตถุดิบ
เพื่อผลิตพลังงานชีวมวลให้กับตลาดต่างประเทศ 
          นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อ านวยการ สกย. ในฐานะโฆษก สกย. เผยว่า สกย. ได้มีโอกาสร่วมหารือกับกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อ
หารือในการรับรองเรื่องของการน าเศษไม้ยางพารา ขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราเข้าสู่กระบวนการอัดก้อน ท าเป็นถ่าน เพื่อน าส่ง
ขายไปประเทศญีปุ่่นในการน าไปสูก่ารสร้างพลังงานชีวมวล ซึ่งจากการหารือ รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความส าคญักับเรื่องพลังงาน
ทางเลือกที่นอกเหนือจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเองมกีารน าเข้าไม้อัดจากประเทศแคนาดาเป็นหลัก และใน
ประเทศไทยเอง มีภาคเอกชนหลายแห่งท่ีก าลังด าเนินธุรกจิโรงงานชีวมวล แต่ทั้งนี้ การส่งวัตถุท่ีเป็นถา่นอย่างไม้ยางพาราไป
ขายท่ีประเทศญี่ปุ่น ยังคงติดประเด็นปัญหาเรื่องการรบัรองไมย้างท่ีน าไปท าเป็นผงถ่าน เป็นไมย้างท่ีถูกต้อง ไม่ไดเ้กิดจากการ
ตัดไม้ท าลายป่า เพราะฉะนั้นทาง สกย. ในฐานะองค์กรที่ให้การดูแลและส่งเสรมิให้การสงเคราะห์การปลูกยางพารากับภาค
เกษตรกรโดยตรง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้การสนับสนุนการรบัรองแหล่งที่มาของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากการ
ปลูก ไมไ่ด้มาจากไม้ป่าธรรมชาต ิ
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  “ผมคิดว่า เป็นแนวทางหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการ
ภายในประเทศท่ีคิดจะท าเรื่องของธุรกิจไม้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นก่ิง เศษไม้เล็กๆ รากไมย้าง เอามาบดเพื่อที่จะไปท าเป็นถ่าน
อัดก้อนส่งไปขาย ท าให้เกษตรกรมีโอกาสเพิม่รายได้ในการขายเศษไม้ยางที่ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่วนมากจะท าลายด้วยการเผา
ทิ้ง ท าให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภาคเอกชน ได้มโีอกาสท าธรุกจิขายพลังงานชีวมวลให้กับต่างประเทศ นับว่า เป็นการ
สร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี” 
 นางอุมาพร ฟูตระกลู ผู้แทนกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นหนึ่งใน 
อีกหลายๆ โครงการจากความร่วมมือการเจรจาทางธุรกิจร่วมกันระหว่างกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
และ องค์การส่งเสรมิการคา้ต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) การส่งเสริมสินค้า “วู้ดพาเลท” ไปยังประเทศญี่ปุ่น 
เป็นโครงการที่มีความเป็นมาจากกรณีเหตุการณ์โรงงานผลติไฟฟ้านวิเคลียร์ของญี่ปุ่นระเบิด ท าให้โรงงานก็มีจ านวนลดลง 
ส่งผลต่อการผลติก าลังไฟฟ้าภายในประเทศ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงหันมาส่งเสริมโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลมากข้ึน ปัจจุบัน 
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการน าเข้าไม้จากประเทศแคนาดาโดยส่วนใหญ่ และผลิตใช้เองในประเทศ แต่จะเปน็รูปแบบของ “วู้ดชิพ ” 
ซึ่งเป็นเศษไมจ้ริงๆ ที่ได้จากการปลูกเพื่อตัดมาท าเป็นพลังงานโดยเฉพาะ ประกอบกับแนวโน้มของโลกท่ีต้องการจะลด
มลภาวะ จึงท าให้มีการส่งเสริมการตั้งโรงงานไฟฟ้าและผลติโดยชีวมวล ท้ังนี้ ชีวมวล จะมีวัตถุดิบที่น ามาเผาเป็นเชื้อเพลิงก็มี
หลายแบบ ซึ่งทางประเทศไทยมองเห็นว่าขณะนี ้ยางพารามีปัญหาเรื่องราคาตกต่ า ดังนั้น รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความส าคญัใน
การจะสร้างมลูค่าเพิม่จากผลผลิตนี้ได้อย่างไร ทางกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ จึงมองเห็นว่าผูป้ระกอบการไทยมีความ
สนใจที่จะผลิตวูด้พาเลทจากเศษไม้ยางพารา ที่ผ่านมา ไม้ยางพาราที่มีการโค่นแล้วในส่วนท่ีเหลือก็ตอ้งมีการเผา ท าให้เกดิ
มลภาวะในอากาศ หากเอาเศษไมย้างพารามาใช้ประโยชน์ โดยการน ามาอัดแท่งเป็นขี้เลื่อย จะสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับยางพารา 
และสร้างรายได้ทางธุรกจิแก่ผู้ประกอบการต่อไป 
          นางอุมาพร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการน าเข้าวู้ดพาเลทไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีกฎระเบยีบ โดยเฉพาะเรื่อง
ใบรับรองแหล่งที่มาของไม้ เพราะกฎหมายของทางญี่ปุ่น ได้มีการระบุว่า ไม้ที่น ามาท าน้ัน ท ามาจากเศษไม้ยางพาราและไมไ่ด้
น ามาจากการตัดไม้ท าลายป่า แตเ่ป็นป่าท่ีต้องมีการปลูกทดแทนอยูแ่ล้ว เนื่องจากหมดสภาพ ซึ่งหน่วยงานที่จะให้การรับรอง
ในส่วนน้ีได้ จะต้องให้ทาง สกย. พิจารณา เพื่อส่งเสริมและอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และคดิว่า สกย. จะเป็นไฟสว่างให้
ไปเจอทางออกของเศรษฐกิจให้ไดข้ณะนี้ ข้อกังวลเดียวคือ ใบรับรอง ส าหรับช่องทางการตลาด กรมสง่เสริมการค้าระหว่าง
ประเทศได้ด าเนินการไว้แล้ว ท้ังนี ้ในปี 2015 ประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการวู้ดพาเลทประมาณ 270,000 ตัน และในปี 2019 
มีความต้องการสูงถึง 1.3 ล้านตัน ซึ่งท่ีผ่านมา ผู้ประกอบการของไทยมีความตื่นตัวและก าลังเร่งสรา้งโรงงานประมาณ 50 แห่ง
ในภาคใต้ เพราะภาคใตเ้ป็นภาคทีป่ลูกยางพาราเป็นหลัก โดยมีการส่งขายภายในประเทศ แต่หากการเจรจาครั้งนี้ทางญี่ปุ่น
ยอมรับการรับรองการน าเข้าดังกล่าวได้ จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น 
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 นายโยชิอะกิ โยเนะยะมะ ผู้อ านวยการฝ่ายความร่วมมือทางการคา้ เจโทร กรุงเทพฯ ใหส้ัมภาษณ์วา่ เจ 
โทร มีหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม เจโทร ยังให้ความส าคญัในการสร้างและพัฒนา

ผู้ประกอบการพร้อมกันด้วย การเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบของต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และผู้ที่

จะส่งออกของชาวไทย ซึ่งมีความต้องการซื้อ และขายวตัถุดิบที่จะน าไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่เรียกว่า พลังงานชีวมวล จึง

เป็นบทบาทของเราที่มีหน้าท่ีตดิตอ่ประสานงาน เพื่อให้เกดิความสัมพันธ์อันดีในการท าธุรกิจระหว่างผูน้ าเข้า และส่งออกของ

ประเทศ แต่อยา่งไรกต็าม ในการเจรจาหารือครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นการรับรองผลิตผลทางการเกษตรเป็นไม้ยางพาราสามารถ

กระจ่างได้อย่างชัดเจน ทางเจโทรจะเร่งกลบัไปด าเนินการให้กระบวนการต่างๆ นั้น สามารถด าเนินการไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

เพราะเรามีข้อมลูอยู่แล้วว่าบริษัทเทรดดิ้ง ท่ีต้องการใช้วู้ดพาเลทมีกีแ่ห่ง ท่ีใดบ้าง จึงเป็นโอกาสดีที่จะท าให้โครงการนี้เกดิขึ้น

จริงในเวลาอันรวดเร็วได้ เพราะทางญี่ปุ่นจะรูส้ึกจะดีใจมาก หากสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไทย และท าให้

การน าเข้าเป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เผย สถานการณ์ยางพารา ปี 2558  
 

 

แหล่งท่ีมา : สวท.อุบลราชธานี  

 

วนัท่ีข่าว : 6 พฤษภาคม 2558  
 

นายสุทัศน์ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เปดิเผยว่า แนวโน้มราคายางพาราช่วงการเปิดกรีด เดือน 
พฤษภาคม 2558 มีแนวโน้ม อยู่ในช่วง 60-70 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากมาตรการการแก้ไขปญัหาราคายางตกต่ าของภาครัฐที่มี
ต่อเนื่อง และการเพิ่มผลผลิตยางไม่มากเหมือนในอดีต นอกจากมีความร่วมมือของภาคเอกชนและผู้ผลิตยางรายใหญ่ 3 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ท่ีมีมาตรการจ ากัดการส่งออกยางไปตลาดโลก และเศรษฐกิจโลกท่ีคาด
ว่าจะขยายตัวดีขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ยางโลกเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ประมาณการความต้องการใช้ยางใน ปี 2558 มีจ านวน 12.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3.7 
ขณะเดียวกันผลผลิตมีเพียง 12.1 ล้านตัน จึงมีความต้องการใช้มากกว่าผลผลติ 293.000 ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันยังเป็น
ปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ ามันที่ลดลง ซึ่งจะท าให้มีความต้องการใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนมากข้ึน 
ข้อมูลข่าวและทีม่า 

ผู้สื่อข่าว : กรกช ภูม ี

Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ 

ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสมัพันธ์ : http://thainews.prd.go.th 
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   สกย. ไฟเขียวรับรองไม้ยางผลิตวู้ดพาเลทส่งไปญี่ปุ่นเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล 
 
 นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อ านวยการ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) ในฐานะโฆษก สกย. 
เปิดเผยว่า สกย. ไดม้ีโอกาสร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อหารือในการรบัรองเรื่องของการน าเศษไม้ยางพารา ข้ีเลื่อยจากไม้
ยางพาราเข้าสู่กระบวนการอัดก้อน ท าเป็นถ่าน เพื่อน าส่งขายไปประเทศญี่ปุ่นในการน าไปสู่การสร้างพลังงานชีวมวล ซึ่งจาก
การหารือ รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับเรื่องพลังงานทางเลือกที่นอกเหนือจากพลังงานนิวเคลยีร์ ซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเองมีการ
น าเข้าไม้อดัจากประเทศแคนาดาเป็นหลัก และในประเทศไทยเอง มภีาคเอกชนหลายแห่งท่ีก าลังด าเนนิธุรกิจโรงงานชีวมวล 
แต่ทั้งนี้ การส่งวัตถุท่ีเป็นถ่านอย่างไม้ยางพาราไปขายท่ีประเทศญีปุ่น่ ยังคงติดประเด็นปัญหาเรื่องการรับรองไม้ยางที่น าไปท า
เป็นผงถ่าน เป็นไม้ยางที่ถูกต้อง ไม่ไดเ้กิดจากการตัดไม้ท าลายป่า เพราะฉะนั้นทาง สกย. ในฐานะองค์กรที่ให้การดูแลและ
ส่งเสริมให้การสงเคราะห์การปลูกยางพารากับภาคเกษตรกรโดยตรง มีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะใหก้ารสนับสนุนการรับรอง
แหล่งที่มาของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากการปลูก ไมไ่ด้มาจากไม้ป่าธรรมชาติ 
 “เป็นแนวทางหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการภายในประเทศท่ีคิดจะ
ท าเรื่องของธุรกิจไม้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นก่ิง เศษไม้เล็กๆ รากไม้ยาง เอามาบดเพื่อที่จะไปท าเป็นถ่านอัดก้อนส่งไปขาย ท าให้
เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได้ในการขายเศษไม้ยางที่ขายไมไ่ด้ราคา ซึ่งส่วนมากจะท าลายด้วยการเผาทิ้ง ท าให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศ และภาคเอกชน ได้มโีอกาสท าธุรกิจขายพลังงานชีวมวลให้กับต่างประเทศ นับว่า เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาค
ส่วนเป็นอย่างดี" 
 นางอุมาพร ฟูตระกลู ผู้แทนกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นหนึ่งใน
อีกหลายๆ โครงการจากความร่วมมือการเจรจาทางธุรกิจร่วมกันระหว่างกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
และ องค์การส่งเสรมิการคา้ต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) การส่งเสริมสินค้า “วู้ดพาเลท" ไปยังประเทศญีปุ่่น 
เป็นโครงการที่มีความเป็นมาจากกรณีเหตุการณ์โรงงานผลติไฟฟ้านวิเคลียร์ของญี่ปุ่นระเบิด ท าให้โรงงานก็มีจ านวนลดลง 
ส่งผลต่อการผลติก าลังไฟฟ้าภายในประเทศ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงหันมาส่งเสริมโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลมากข้ึน ปัจจุบัน 
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการน าเข้าไม้จากประเทศแคนาดาโดยส่วนใหญ่ และผลิตใช้เองในประเทศ แต่จะเปน็รูปแบบของ “วู้ดชิพ " 
ซึ่งเป็นเศษไมจ้ริงๆ ที่ได้จากการปลูกเพื่อตัดมาท าเป็นพลังงานโดยเฉพาะ ประกอบกับแนวโน้มของโลกท่ีต้องการจะลด
มลภาวะ จึงท าให้มีการส่งเสริมการตั้งโรงงานไฟฟ้าและผลติโดยชีวมวล ท้ังนี้ ชีวมวล จะมีวัตถุดิบที่น ามาเผาเป็นเชื้อเพลิงก็มี
หลายแบบ ซึ่งทางประเทศไทยมองเห็นว่าขณะนี้ ยางพารามีปัญหาเรื่องราคาตกต่ า ดังนั้น รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการ
จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลตินี้ไดอ้ย่างไร ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงมองเห็นว่าผู้ประกอบการไทยมีความ
สนใจที่จะผลิตวูด้พาเลทจากเศษไม้ยางพารา ท่ีผ่านมา ไมย้างพาราที่มีการโค่นแล้วในส่วนท่ีเหลือก็ต้องมีการเผา ท าให้เกิด
มลภาวะในอากาศ หากเอาเศษไมย้างพารามาใช้ประโยชน์ โดยการน ามาอัดแท่งเป็นขี้เลื่อย จะสร้าง 
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 มูลค่าเพิม่ให้กับยางพารา และสร้างรายได้ทางธุรกจิแก่ผู้ประกอบการต่อไป 

ส าหรับกระบวนการน าเข้าวู้ดพาเลทไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีกฎระเบียบ โดยเฉพาะเรื่องใบรับรองแหล่งที่มาของไม้ เพราะ

กฎหมายของทางญี่ปุ่น ได้มีการระบุว่า ไม้ที่น ามาท าน้ัน ท ามาจากเศษไม้ยางพาราและไมไ่ด้น ามาจากการตัดไม้ท าลายป่า แต่

เป็นป่าที่ต้องมีการปลูกทดแทนอยูแ่ล้ว เนื่องจากหมดสภาพ ซึ่งหน่วยงานที่จะให้การรับรองในส่วนน้ีได้ จะต้องให้ทาง สกย. 

พิจารณา เพื่อส่งเสริมและอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และคดิว่า สกย. จะเป็นไฟสวา่งให้ไปเจอทางออกของเศรษฐกิจให้ได้

ขณะนี้ ข้อกังวลเดียวคือ ใบรับรอง ส าหรับช่องทางการตลาด กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศได้ด าเนินการไว้แล้ว ท้ังนี้ ใน

ปี 2015 ประเทศญี่ปุ่น มคีวามต้องการวู้ดพาเลทประมาณ 270,000 ตัน และในปี 2019 มีความต้องการสูงถึง 1.3 ล้านตัน ซึ่ง

ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการของไทยมคีวามตื่นตัวและก าลังเร่งสร้างโรงงานประมาณ 50 แห่งในภาคใต้ เพราะภาคใต้เป็นภาคที่

ปลูกยางพาราเป็นหลัก โดยมีการส่งขายภายในประเทศ แตห่ากการเจรจาครั้งนี้ทางญี่ปุ่นยอมรับการรับรองการน าเข้าดังกล่าว

ได้ จะช่วยเพิม่ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น 

 นายโยชิอะกิ โยเนะยะมะ ผู้อ านวยการฝ่ายความร่วมมือทางการคา้ เจโทร กรุงเทพฯ กล่าวว่า เจโทร มีหน้าที่ในการ

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปน็หลัก แต่อย่างไรก็ตาม เจโทร ยังให้ความส าคญัในการสร้างและพฒันาผู้ประกอบการพร้อม

กันด้วย การเจรจาธุรกจิในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผูป้ระกอบของต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และผู้ที่จะส่งออกของชาว

ไทย ซึ่งมีความต้องการซื้อ และขายวัตถุดิบที่จะน าไปสู่การผลติพลังงานไฟฟ้า ที่เรียกว่า พลังงานชีวมวล จึงเป็นบทบาทของ

เราที่มีหน้าท่ีติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์อันดีในการท าธุรกิจระหว่างผู้น าเข้า และส่งออกของประเทศ แต่

อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาหารือครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นการรับรองผลิตผลทางการเกษตรเป็นไม้ยางพาราสามารถกระจ่างได้อย่าง

ชัดเจน ทางเจโทรจะเร่งกลับไปด าเนินการให้กระบวนการตา่งๆ นั้น สามารถด าเนินการไปได้อยา่งรวดเร็วข้ึน เพราะเรามี

ข้อมูลอยู่แล้วว่าบริษัทเทรดดิ้ง ที่ตอ้งการใช้วู้ดพาเลทมีกี่แห่ง ท่ีใดบ้าง จึงเป็นโอกาสดีที่จะท าใหโ้ครงการนี้เกิดขึ้นจริงในเวลา

อันรวดเร็วได้ เพราะทางญี่ปุ่นจะรูส้ึกจะดีใจมาก หากสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไทย และท าให้การน าเข้า

เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการทัง้สองฝ่ายด้วย 
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